



Title :
Subject
Subject
Source :
Date :

**ท้องถิ่นนิวส์**  
Local News  
เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 ประจำปีกษหลังเดือนมิถุนายน 2559

ราคา 10 บาท

หน้า 3

# ขยะล้นเมืองชร.-พระว.วชิรเมธี-มพล.

## ร่วมตั้งวาระปลอดขยะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดให้มีการประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนวาระเชียงรายปลอดขยะสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีพระมหาวิมลชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะกอน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สมดุลโลก สมดุลธรรม สู่ความยั่งยืน และนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ปาฐกถาในหัวข้อวาระเชียงรายปลอดขยะ โดยมี ดร.พนม วิญญาของ รองอธิการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.เชียงราย เข้าร่วม ทั้งนี้ในการประชุมและทำการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่ ม.4 ม.16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงทอง ม.1 ม.7 ม.12 ม.13 ต.ท่าวง อ.เทิง ม.9 ม.10 ม.18 ม.20 และ ม.25 ต.เมืองพาน อ.พาน ม.1 ม.3 ม.8 ม.9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด ม.8 ต.สันทราย อ.แม่จัน และโรงเรียนสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน รับมอบรางวัลหมู่บ้านและโรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยแต่ละหมู่บ้านและโรงเรียนดังกล่าวมีกิจกรรมภายในชุมชนที่โดดเด่นคล้ายกัน แต่ละแห่งมีการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการให้ประชาชนได้นำขยะที่ใช้แล้วนำมาทิ้งคัดแยก โดยกรณีขยะที่ย่อยสลายได้มีการจัดทำไม้ไผ่สานตามโคนไม้หรือเรียกว่าเสวียงเพื่อรองรับการย่อยสลาย รวมทั้งมีการนำไปทำปุ๋ย น้ำหมัก ส่วนขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หรือรีไซเคิลมีการนำมาตัดแปลงหรือจำหน่ายจึงเหลือขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์จำนวนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน ว่าขยะที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดพบว่าเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ 65% ขยะขายได้ 17% ขยะทั่วไป 17% และขยะอันตรายแค่ 1% หากว่าคัดแยกสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเป็นปุ๋ยและขยายได้มหาศาล ขณะที่หลายพื้นที่มีการจัดทำร้านค้าเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาแลกสิ่งของได้ด้วย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ระบุว่าปัจจุบันปริมาณขยะมีมากขึ้นจึงมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่กระทบกับภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของ จ.เชียงราย โดย จ.เชียงราย หน่วยงานราชการและองค์กรปกครอง



Title :	ขยะล้นเมือง ๒๘. - พระว.วชิรเมธี - มพล. ร่วมตั้งวาระปลอดขยะ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 ประจำปักษ์หลังเดือนมิถุนายน 2559.

หน้า 3



ส่วนท้องถิ่นจะผลักดันวาระนี้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ให้ทั่วถึงอย่างเต็มที่โดยมีชุมชนและโรงเรียนที่รับรางวัลในครั้งนี้เป็นต้นแบบต่อไป

พระมหาวิมลชัย กล่าวว่าในปัจจุบันปริมาณขยะมากขึ้นเช่นเดียวกับมลภาวะที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เพาป่า ชาติวินัย ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและต่อสู้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้โดยมีตัวอย่างนักธุรกิจ “วงษ์พาณิชย์” ที่ได้เข้าจากการรับซื้อขยะจากชาวบ้านที่เก็บกองขยะไปสู่การขยายกิจการไปทั่วประเทศและปัจจุบันเป็นผู้กำหนดราคาเหล็กในอาเซียนรวมทั้งกำลังขยายธุรกิจไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าการจัดการกับขยะเป็นงานที่มีเกียรติและสามารถทำได้



Title :	ขยะล้นเมือง ชร. - พระว.วชิร เมธี - มฟล. ร่วมตั้งวาระปลอดขยะ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ปีที่ 7 ฉบับที่ 147 ประจำปีที่ 1 หลังเดือนมิถุนายน 2559.

หน้า 3



“กระนั้นในประเทศไทยก็มีปัญหาที่ต้องแก้กันตั้งแต่แรกเริ่มคือเรื่องจิตสำนึกและวินัย โดยมีตัวอย่างที่ไร้เชิฐตะวันที่ในฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวเที่ยวไปเยือนนับแสนคนและสร้างขยะนับ 10,000 ชิ้น โดยไม่ทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้ให้ ทางวัดจึงได้ไปศึกษาดูงานที่ได้เห็นและกลับมาดำเนินโครงการขยะของกลางกองขยะ โดยมีการจัดเก็บขยะกันเป็นรายชั่วโมง คัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ นำขยะที่เก็บมาแลกข้าวของที่มีผู้นำไปถวายวัดแล้วเหลือใช้ กระทั่งปัจจุบันมีคนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ไร้เชิฐตะวันอย่างต่อเนื่อง” พระมหาวุฒิชัย กล่าว

ดร.พนม กล่าวว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจทำให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น และหากไม่มีการลดหรือคัดแยกที่ต้นทางจะก่อให้เกิดปัญหาได้ มหาวิทยาลัยจึงตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อร่วมกันจัดการกับขยะโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการอบรม จัดประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะตามโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน จนมีการมอบรางวัลในครั้งนี้ดังกล่าว.